



มหาสารคามเกมส์ มนตรี ไซพพันธุ์ (แถวหน้า 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา, ยิ่งยศ ธนะจันทร์ (แถวหน้า 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้ให้การสนับสนุน ร่วมการประชุมและแถลงข่าวคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (2556) "มหาสารคามเกมส์" ที่ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กทม. เมื่อ 20 ก.พ. 56

## 'สารคามเกมส์' ชิงชัย 522 ทองเทงบ 70 ล้านบาท เสียชื่อชาวอีสาน

นายมนตรี ไซพพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ นายณชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, ดร.ปรีชาวัชรู เรื่องขวัญดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์" ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กทม. เมื่อ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองพ่อเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามและชาวมหาสารคามทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายจาก กกท. ให้เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับประเทศ เหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือน เราได้เตรียมพร้อมไปแล้ว เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ด้านเทคนิคก็ได้กำหนดสนามแข่งขันลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นสนามของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม, สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งสถานศึกษาในจังหวัด โดยมีเพียงบางชนิดกีฬาที่แข่งต่างจังหวัด ได้แก่ กอล์ฟ (ขอนแก่น), กีฬาเครื่องบินบังคับวิทยุ (อุทยานน้ำพอง เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น) เนื่องจากไม่มีสนามรองรับ ด้านที่พักจะให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ 11,708 คน แยกพักตามสถานศึกษาและหน่วยงานราชการใกล้สนามแข่งขันเพื่อความสะดวก ขณะเดียวกัน ยังเตรียมพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย, ศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผล, การพัฒนาเมืองให้มีความสวยงาม และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย

"ส่วนผลงานนักกีฬาเราส่งทั้งหมด 23 ชนิดกีฬา จากทั้งหมด 36 ชนิดกีฬา จำนวน 310 คน

ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาระยะหนึ่ง โดยตั้งเป้าเอาไว้ที่หาคณะกรรอลดท่วง, กรีฑา, หมากล้อม, จักรยาน ฯลฯ ซึ่งจะคว้าเหรียญทองมาให้จังหวัดในฐานะเจ้าภาพได้อย่างแน่นอน ขณะที่พิธีเปิด-ปิดได้มอบหมายให้กับการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับผิดชอบ เน้นการแสดงที่สื่อสารวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบประเพณีใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ" รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว

ด้าน นางวันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์กกท. จังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประสานงานและเตรียมการอย่างเต็มที่เพื่อให้การจัดการแข่งขันออกมาสสมบูรณ์แบบที่สุด โดยนอกจากงบประมาณส่วนกลางจากกกท. แล้ว ทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดหาเพิ่มรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 70 ล้านบาท เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากมีสนามแข่งขันและที่พัก ไม่ต้องสร้างหรือปรับปรุงด้วยงบประมาณที่มากมาย ส่วนพิธีเปิดจะมีนักกีฬาทั้งหมด 6 คน โดยคนสุดท้ายที่จะจุดคบเพลิงเป็นทางด้าน ธนวรรธก์ ปาละจินต์ นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย และไฮไลต์การจุดคบเพลิงจะออกมาในรูปแบบใด ต้องรอในวันเปิดการแข่งขัน

สำหรับ "มหาสารคามเกมส์" ชิงชัย 522 เหรียญทอง จาก 36 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, กายบัตตี, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, เปตอง, ฟุตบอล (ฟุตซอล), มวยปล้ำ, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยูโด, ยิงปืน, ยิมนาสติก, รักบี้ฟุตบอล, เรือพาย, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, สนุกเกอร์, หมากล้อม, แสนด์บอล, ลีลาศ, คาราเต้-โด, วูซู, ฟันดาบสากล, กีฬาทางอากาศ, เนตบอล, คริกเกต, วูตบอล, ซอฟท์บอล และยูยิตสู โดยมีปูหลุกระหม่อมหรือปูแป๊ะ ซึ่งมีสีสันสวยงามพบเห็นได้เฉพาะที่มหาสารคาม เป็นสัญลักษณ์นำโชค ขณะที่สัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปพระธาตุนาดูน ที่ประชาชนชาวมหาสารคามเคารพและนับถือ